

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022

Căn Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị thông qua các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh chế báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh có liên quan đến lĩnh vực pháp chế và các nội dung giám sát của Ban Pháp chế trong năm 2022 như sau:

1. Các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh có liên quan đến lĩnh vực pháp chế

*Thông báo số 297/TB-HĐND ngày 28/07/2022 về thông báo kết quả phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X:

- Về công tác thi hành án dân sự: Cục thi hành án dân sự Tỉnh đã có Công văn số 982/CTHADS-VP ngày 26/10/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X. Trong đó, có nội dung báo cáo giải quyết đạt tỷ lệ trên 50% các vụ việc còn lại trong năm 2022.

- Về hoạt động của các công ty tài chính, hoạt động “tín dụng đen”, biện pháp giải quyết tình trạng Công ty tài chính đòi nợ “kiểu xã hội đen”:

+ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn số 986/ĐTH-TH ngày 25/10/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X.

Trong đó, có nội dung báo cáo kiến nghị Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động cho vay (bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng) của các công ty tài chính bắt buộc phải có Văn phòng đại diện tại tỉnh để địa phương cấp phép, quản lý hoạt động và xử lý vi phạm (nếu có), và kiến nghị NHNN Việt Nam điều chỉnh hạ lãi suất cho vay tiêu dùng của các CTTC bằng với mặt bằng lãi suất theo quy định hiện hành.

+ Công an Tỉnh đã có Báo cáo số 761/BC-CAT-TM ngày 24/10/2022 về Đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, có nội dung về việc thực hiện các kiến nghị, phối hợp với các cơ quan có liên quan.

2. Các nội dung giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế

Kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế:

- Sở Nội vụ: 11/11 kiến nghị.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: 5/5 kiến nghị.
- Sở Y tế: 1/5 kiến nghị.
- Còn: 05 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh chưa đến hạn trả lời kiến nghị.
- Còn: 25 kiến nghị đối với các Sở, Ngành chưa đến thời hạn báo cáo kết quả thực hiện.

(Có Phụ lục kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh năm 2022 kèm theo).

Ban Pháp Hội đồng nhân dân Tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh (báo cáo);
 - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh (để biết);
 - Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
 - Công an Tỉnh;
 - Các Sở: Nội vụ, Y tế, GD-ĐT;
 - TAND, VKSND, Cục THADS Tỉnh;
 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
 - Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND(PVN).
- } phối hợp

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Đức

Phụ lục

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 82/BC-HĐND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh)

STT	CHỦ THỂ ĐƯỢC GIÁM SÁT <i>[Văn bản Báo cáo giám sát]</i>	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	Giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Sở Nội vụ <i>[103/BC-HĐND ngày 12/4/2022]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện các nội dung mà Ban Pháp chế đã kiến nghị tại Báo cáo giám sát số 121/BC-HĐND ngày 01/6/2020 về kết quả giám sát thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. - Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và cấp huyện gắn với vị trí việc làm; kết hợp chặt chẽ với công tác tinh giản bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chất lượng; tuyển dụng đúng, đủ số biên chế đã được giao. - Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản chấn chỉnh địa phương khắc phục tình trạng tinh giản biên chế hằng năm không qua nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức mà thực hiện tinh giản biên chế trên chỉ tiêu biên chế được giao chưa sử dụng. - Sớm tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh: sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quyết định số 16/2019/QĐ-UBND-HC ngày 15/8/2019 về ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. - Tổ chức thanh tra, kiểm tra (Thanh tra Sở) việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu xử lý những đơn vị chưa thực hiện đúng số lượng biên chế được giao và tự ý sử dụng hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn. - Đề xuất phối hợp xây dựng khung tiêu chí trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhằm khắc phục tình trạng nể nang trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền. - Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, phân loại, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng lộ trình nâng cao mức độ tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện ngay khi các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện. - Trong thẩm định biên chế hành chính, biên chế đơn vị sự nghiệp trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết giao biên chế hằng năm, Sở Nội vụ cần phối hợp tốt hơn với các cơ quan, đơn vị, nhất là biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế khi thẩm định cần yêu cầu các đơn vị này nắm từ nhu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm và biên chế thực tế ở các trường để khắc phục tình trạng giao biên chế không sát với nhu cầu tuyển dụng. - Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn căn cứ từ năng lực và khối lượng công việc của những chức danh người hoạt động không chuyên trách được quy định trong Nghị quyết 260/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 1280/BC-SNV ngày 06/6/2022 của Sở Nội vụ về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh. - Công văn số 413/SNV-TCCC ngày 23/02/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ (quản lý, sử dụng biên chế; sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng vị trí việc làm; tuyển dụng; ...) - Công văn số 39/UBND-HCQT ngày 24/02/2023 V/v thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động. - Báo cáo số 449/BC-SNV ngày 28/02/2023 Báo cáo Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X. - Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND Tỉnh về việc tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính và phân loại mức tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh đến hết năm 2022. - Công văn số 1088/SNV-CCCQ ngày 17/5/2022 của Sở Nội vụ về việc thực hiện

		398/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh để tự chủ động sắp xếp, bố trí số lượng hoặc kiêm nhiệm sao cho hợp lý và hoạt động thực sự hiệu quả.	bố trí số lượng, kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
		- Đối với những nội dung kiến nghị Bộ, ngành Trung ương đã nêu trong báo cáo, đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm; và những nội dung Sở đã đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh, đề nghị tiếp tham mưu, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian sớm nhất.	Báo cáo số 1280/BC-SNV ngày 06/6/2022 của Sở Nội vụ về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh
2	Giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Sở Giáo dục và Đào tạo [104/BC-HĐND ngày 12/4/2022]	<p>- Chủ động phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành có liên quan rà soát, dự báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên các bộ môn trước mắt và lâu dài, dự báo số giáo viên nghỉ hưu đúng tuổi hằng năm cần phải bổ sung. Phối hợp với các cơ sở giáo dục, các trường Đại học Đồng Tháp, Đại học Cần Thơ để đào tạo giáo viên theo nhu cầu của tỉnh.</p> <p>- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, theo phạm vi trách nhiệm của cơ quan đơn vị, địa phương mình, cần có giải pháp đồng bộ, khả thi tổ chức tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu đã được phân bổ hằng năm; khắc phục tình trạng biên chế được giao nhưng không tuyển dụng hết. Có giải pháp để nhanh chóng bổ sung kịp thời số giáo viên còn thiếu ở các môn: Tiếng Anh, Tin học, Ngữ văn nhằm đảm bảo số lượng giáo viên/lớp theo quy định.</p> <p>- Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính đề xuất phương án bố trí số hợp đồng lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng trường.</p> <p>- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng lộ trình nâng cao mức độ tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động thực hiện khi các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn.</p> <p>- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức của ngành.</p>	<p>- Báo cáo số 239/BC-SGDĐT ngày 06/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác đào tạo nâng cao trình độ công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.</p> <p>- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/02/2023 khắc phục việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên và thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 111/QĐ-UBND-HC ngày 20/01/2023 Ban hành Quy chế xét chuyên công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.</p>
3	Giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Sở Y tế	<p>- Đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu được giao 373 viên chức để kịp thời bổ sung nguồn lực còn thiếu cho các đơn vị trực thuộc.</p> <p>- Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét ban hành chính sách đãi ngộ để thu hút các y, bác sĩ trẻ có trình độ, năng lực về làm việc tại tỉnh (<i>bổ sung bác sĩ khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế</i>); tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo để đảm bảo số lượng viên chức y tế/giường bệnh theo quy định.</p> <p>- Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi 08 (tám) đơn vị đủ điều kiện đã có trong kế hoạch để chuyển sang cơ chế tự chủ theo nhóm 2 (<i>đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên</i>). Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành quản lý đủ điều kiện, xây dựng lộ trình nâng cao mức độ tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động thực hiện khi các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn.</p> <p>- Có văn bản chấn chỉnh trong toàn ngành việc một số Trung tâm Y tế cấp huyện phân công viên chức về làm việc tại các Trạm Y tế để nhằm mục đích cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng.</p> <p>- Trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong nội bộ ngành cần kết hợp chặt chẽ công tác tinh giản</p>	<p>Thông báo số 28/TB-SYT ngày 17/02/2023 về tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2023.</p> <p>Chưa có văn bản triển khai hoặc kết quả thực hiện cụ thể.</p>

	[105/BC-HĐND ngày 12/4/2022]	biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chất lượng; tuyển dụng đúng, đủ số biên chế đã được giao.	
4	Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp [322/BC-HĐND ngày 19/8/2022]	<ul style="list-style-type: none"> - UBND Tỉnh 04 kiến nghị. - Công an Tỉnh 12 kiến nghị. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 03 kiến nghị. 	<p>- Chưa đến thời hạn báo cáo, theo yêu cầu tại Báo cáo giám sát thi cơ quan được giám sát báo cáo tại Kỳ họp giữa năm 2023.</p> <p>- Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có chỉ đạo một số Sở, ngành thực hiện kiến nghị tại Công văn số 418/UBND-TCD-NC về việc thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân Tỉnh.</p> <p>- Một số nội dung kiến nghị đã được Công an Tỉnh thực hiện qua Báo cáo số 726/BC-CAT-THAHS ngày 24/10/2022 về kết quả thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh về kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh.</p>
4.1	Nội dung kiến nghị UBND Tỉnh	- Quan tâm phân bổ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”.	Công văn số 418/UBND-TCD-NC.
		- Xem xét hỗ trợ kinh phí cho Trại tạm giam Công an Tỉnh để sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập trong khuôn viên Trại tạm giam.	Đã được nêu ra nhưng chờ kết quả thực hiện kiến nghị báo cáo HĐND Tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2023.
		- Dành một phần kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giám sát, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng. - UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chỉ đạo thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Chú ý lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia để đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện tiếp cận đa dạng nhiều nguồn vốn khác nhau để phát triển kinh tế, góp phần kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội.	Công văn số 418/UBND-TCD-NC.
4.2	Công an Tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chính sách pháp luật về tạm giam, tạm giữ cần quan tâm hơn nữa để đảm bảo các quyền cơ bản của người bị tạm giữ, tạm giam. Đảm bảo tuân thủ các điều ước, văn bản quốc tế mà Việt Nam tham gia đối với người nước ngoài bị giam giữ (nếu có). - Chỉ đạo các Nhà tạm giữ, Trại Tạm giam Công an tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật đối với các chính sách về đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù. - Tăng cường tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở cùng ban, ngành, đoàn thể cấp xã về quy trình tiếp nhận, hồ sơ thực hiện công tác giám sát, giáo dục đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng. 	Đã được Công an Tỉnh thực hiện qua Báo cáo số 726/BC-CAT-THAHS ngày 24/10/2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá Mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” và Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. - Nghiên cứu, Tham mưu đề xuất UBND Tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng theo hướng mở rộng đối tượng được vay (người chấp hành xong án phạt tù được xóa án tích ở một số địa phương chưa thành lập Câu lạc bộ người hoàn lương, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ...); điều chỉnh mức vốn vay, thời hạn trả nợ vay hợp lý để tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp cận được nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh nhằm hạn chế tình trạng tái phạm tội. Xem xét rút ngắn quy trình, hồ sơ thủ tục xét duyệt thẩm định vay vốn. Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng (nếu có thay đổi). - Nhân rộng các gương điển hình chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên trong cuộc sống để động viên, khuyến khích các đối tượng cùng hoàn cảnh có động lực, ý chí phấn đấu tự tin vượt qua định kiến xã hội tái hòa nhập cộng đồng. - Nghiên cứu việc đổi tên của mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” cho phù hợp với tình hình hiện nay để đảm bảo tính nhân văn, không tạo tâm lý mặc cảm, tự ti đối với thành viên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ và đề thay đổi suy nghĩ, cách nhìn của xã hội, tạo điều kiện cho đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng. - Đổi mới hình thức sinh hoạt của Câu lạc bộ; biên soạn nội dung sinh hoạt để thu hút, hấp dẫn thành viên duy trì tham gia Câu lạc bộ. - Dự toán tổng kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước Trại tạm giam Công an tỉnh gửi sở, ngành chuyên môn thẩm định đề xuất UBND Tỉnh kinh phí hỗ trợ. - Kiến nghị, đề xuất UBND Tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ người hoàn lương từ 2 triệu lên mức phù hợp với thực tế. - Tiếp tục kiến nghị Bộ Công an tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2020/NĐ-CP theo hướng quy định nghĩa vụ, biện pháp chế tài đối với người chấp hành xong án phạt tù không trình báo UBND cấp xã khi trở về địa phương hoặc bỏ đi nơi khác nhưng không thông báo với chính quyền địa phương. - Quan tâm, giải quyết các kiến nghị hợp lý của Công an các huyện, thành phố và Trại tạm giam Công an Tỉnh được kiến nghị thông qua tổng hợp của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. 	<p>Đã được nêu ra nhưng chờ kết quả báo cáo bổ sung kết quả thực hiện tại Kỳ họp giữa năm 2023.</p> <p>Đã được Công an Tỉnh thực hiện qua Báo cáo số 726/BC-CAT-THAHS ngày 24/10/2022.</p> <p>Đã được nêu ra nhưng chờ kết quả báo cáo bổ sung kết quả thực hiện tại Kỳ họp giữa năm 2023.</p> <p>Đã được Công an Tỉnh thực hiện qua Báo cáo số 726/BC-CAT-THAHS ngày 24/10/2022.</p> <p>Đã được Công an Tỉnh thực hiện qua Báo cáo số 726/BC-CAT-THAHS ngày 24/10/2022.</p>
4.3	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp cho người chấp hành xong hình phạt tù giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. - Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND Tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác (ngoài Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng) để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để phát triển sản xuất, tạo việc làm. - Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu việc làm. 	Chưa đến thời hạn báo cáo, theo yêu cầu tại Báo cáo giám sát thì cơ quan được giám sát báo cáo HĐND Tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2023.
5	Giám sát kết quả hoạt động năm 2022 của TAND Tỉnh [530/BC-HĐND ngày 21/11/2022]	<ul style="list-style-type: none"> - TAND Tỉnh 05 kiến nghị. - Công an Tỉnh 01 kiến nghị. 	Chưa đến thời hạn báo cáo, theo yêu cầu tại Báo cáo giám sát thì cơ quan được giám sát báo cáo HĐND Tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2023.
5.1	TAND Tỉnh	05 kiến nghị.	
5.2	Công an Tỉnh	Kiến nghị Bộ Công an nghiên cứu ban hành quy trình giám định và công khai các khoản chi phí thực hiện	

		giám định tại Viện, Phân viện khoa học hình sự trực thuộc Bộ.	
6	Giám sát kết quả hoạt động năm 2022 của Viện KSND Tỉnh [535/BC-HĐND ngày 22/11/2022]	- VKSND Tỉnh 08 kiến nghị.	Chưa đến thời hạn báo cáo, theo yêu cầu tại Báo cáo giám sát thi cơ quan được giám sát báo cáo HĐND Tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2023.
7	Giám sát kết quả Thi hành án dân sự năm 2022 [526/BC-HĐND ngày 18/11/2022]	- UBND Tỉnh 04 kiến nghị. - Cục THADS Tỉnh 09 kiến nghị.	Chưa đến thời hạn báo cáo, theo yêu cầu tại Báo cáo giám sát thi cơ quan được giám sát báo cáo HĐND Tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2023.
7.1	Nội dung kiến nghị UBND Tỉnh	- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo THADS cấp huyện (còn huyện Thanh Bình, Lấp Vò, Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc chưa được hỗ trợ) để giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định trên địa bàn.	
		- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét chấp thuận giao đất để triển khai thực hiện công trình trụ sở Chi cục THADS theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp. - Kịp thời khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác THADS các cấp.	
		- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.	
7.2	Cục THADS Tỉnh	09 kiến nghị.	

***Ghi chú:** Đối với các kiến nghị chưa đến thời hạn báo cáo hoặc chưa được thực hiện/tham mưu thực hiện, đề nghị cơ quan được kiến nghị, giám sát rà soát kết quả thực hiện/tham mưu đề xuất thực hiện, đồng thời, xây dựng báo cáo gửi về Ban Pháp chế HĐND Tỉnh **trước ngày 01/6/2023** để tổng hợp báo HĐND Tỉnh theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu còn vấn đề chưa rõ, cần trao đổi thông tin, đề nghị các đơn vị liên hệ phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, đồng chí Phan Văn Nam (SĐT: 0378 114 755).